

46.- SƠN TRẠCH TỐN

I.- THẾ GIAN SỰ VỤ

Công việc mới bắt đầu từ nhỏ tiến dần lên, trọn lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ, phụng thờ tổ tiên chu đáo, được thân nhân hài lòng, xã hội kính mến.

II.- NHẬP THẾ

Giới lao động trí thức điều hành giới lao động chân tay, trong mọi lãnh vực nghiệp vụ và sinh động xã hội, thị trường, công nghiệp, kinh tế, chánh trị, quân sự, ngoại giao, phú cường hóa đất nước, mà quan quyền hay các văn phòng dịch vụ là phần cốt cán đẩy mạnh guồng máy toàn dân, sinh động hài hòa và phát triển. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, người điều hành phải có bản lãnh lèo lái việc làm từ thắng lợi nhỏ đến thắng lợi lớn và hoàn toàn thành công. Kẻ sĩ thường nghĩ ra kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch dài hạn, thiết kế chu đáo tinh vi để khi đưa ra bắt đầu thực thi từ nhỏ đến lớn đều trôi chảy, theo sát lộ đồ đã hoạch định, lộ đồ này đã trừ liệu những trở ngại cần phải vượt, những phá hoại của địch thủ cần phải thanh toán. Nước Mỹ tuy mới lập quốc mà đã có tiến trình vượt bực đều do các chánh khách cao kiến và tài ba, lèo lái nền thịnh vượng càng phát đạt đến mức độ bá chủ thế giới.

III.- XUẤT THẾ

Con người “Nhơn chi sơ tánh bản thiện” lớn lên trong xã hội chịu ảnh hưởng của gia đình, học đường và nặng nề nhất là xã hội, học đòi theo ác tâm nhơn mà đem tư tưởng tội lỗi vào tâm khảm, tự làm mất đi tính bản thiện, cho nên tôn giáo với chủ đích gieo tinh thần hướng thiện, giải trừ ác nghiệp, cho nên những người bắt đầu hướng thiện đóng góp tích cực vào từ thiện và tinh thần nhân đạo vị tha, tạo thành tinh thần chân thiện mỹ. Chỉ một số ít thánh tâm, thiện tính, còn rất nhiều kẻ tham sân si quá nặng, muốn mình phải hơn thiên hạ bằng phương cách gian ác, tạo ra chiến tranh thảm thương cho nhơn loại, thay vì hướng thiện lại hướng ác gây thảm cảnh cho nhơn loại. Cũng như thay vì đem nguyên tử lực phụng sự hòa bình, chế tác tiện nghi, lại đem ra gây chiến tranh nguyên tử hủy diệt 9 phần 10 nhân loại mới vừa lòng dạ ác tâm nhơn, khiến Tiên, Phật, Thánh, Thần cũng bó tay.

IV.- THẾ GIAN VẬN

Sự đời lúc đầu đưa ra nhơn nghĩa, ngon ngọt dụ dỗ, khi đã vướng vòng rồi, ác tâm nhơn mới đưa ra những việc làm ác độc, nhưng đã lỡ theo lao, không thể đề kháng, càng ngày càng lún sâu không lối thoát. “Tiên nghĩa hậu lợi vi thượng sách”. Nhiều người đã lỡ làm theo lời ngon ngọt bánh vẽ của Việt cộng, theo chúng tới chừng xong việc “Vắt chanh bỏ vỏ” đau khổ tận cùng. Có một bà bị Việt cộng bắt chẹt tức mình la lên:

“Ngày trước tao đào hầm trong nhà nuôi mầy trốn tránh quốc gia, bây giờ mầy thành công mầy bắt chẹt tao, tức quá trời đi!”

Cũng như Trịnh công Sơn giúp nhạc phản chiến thành công, bị thất sủng ra rìa cho đến chết.

V.- AN BÀI THẾ SỰ

Các đại công ty Mỹ góp vốn từ nhiều cổ phần, xây dựng các xí nghiệp khổng lồ, chế tác phi cơ thượng thặng, kinh phí mỗi chiếc hàng tỷ, tiến dần lên phi cơ tàn hình làm pháo đài bay hàng chục giờ trên không phận không cần tiếp liệu. Người Mỹ có óc kinh doanh đại sự từ lúc còn là sinh viên, ước vọng chế tác những thiết bị nhỏ nhặt như đồ chơi điện tử cho trẻ con, thành công được rồi tiến lần lên tới hỏa tiễn, phi thuyền không gian. Thế là các lãnh vực khác cũng theo thời thế tiến lên. Truyền thông đại chúng toàn cầu qua hệ thống vệ tinh, màn ảnh điện ảnh tuyệt tác với những cuốn phim vĩ đại, du hành không gian đặc biệt cho du khách hàng tỷ phú.

